
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 127 — 127. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum.

Frá Þuríði Backman.

1. Er á döfinni að koma á stöðugildum sálfræðinga við heilsugæslustöðvar og ef svo er,
hvenær verður af því?

2. Hvenær geta sjúklingar búist við að fá endurgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins fyrir
sálfræðiþjónustu?


